

๒.๖. ผู้เรียนเรียนรู้และมีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ (Learn to Earn)

ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายฯ ผู้เรียนเรียนรู้และมีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ (Learn to Earn)

๑) การพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ให้แก่ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน

หน่วยงานทางการศึกษาได้การฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพให้แก่เด็ก และเยาวชน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะพัฒนาอาชีพ และให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะของนักเรียน ๕ คุณลักษณะ และเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รู้จักการเรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะพัฒนาอาชีพ ฝึกทักษะกระบวนการคิดในการทำงานของนักเรียน และสามารถช่วยให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน เช่น ฝึกผลิตและจำหน่ายแซนวิช น้ำหวาน มัธยมผ้าคราม ฯลฯ

- สถานศึกษาในสังกัด ได้มีการพัฒนาหลักสูตรตรงตามความต้องการ ตามความสนใจของผู้เรียนและตามบริบทพื้นที่ สร้างช่องทางอาชีพที่หลากหลาย สร้างกลุ่มอาชีพใหม่ตามความต้องการของตลาดต่ออาชีพ เพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ ไปปรับใช้จริงในชีวิตประจำวัน จึงได้จัดทำโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทำ เช่น หลักสูตรจักสานผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า หลักสูตรการทอผ้าพื้นเมือง หลักสูตรช่างไฟฟ้าพื้นฐาน เป็นต้น





๒) การแสวงหาเครือข่าย สถานประกอบการ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาทวิภาคี เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ

มีการร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งเสริมสนับสนุนนำครูแนะแนวในสังกัดเข้ารับการอบรม/ประชุม ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมการแนะแนวและพัฒนาทักษะอาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน เช่น สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เป็นต้น





- วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ มีการพัฒนาคนวัยแรงงานและผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามบริบทของเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ และผู้ประกอบการอาชีพอิสระ เพื่อเป็นกำลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ จึงมีโครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Upskill)

- วิทยาลัยเทคนิคเซกา มีการพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ให้แก่ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน และได้มอบหมายให้งานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้และทักษะการประกอบธุรกิจผู้ประกอบการใหม่ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในทุกๆปีการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้มีรายได้ระหว่างเรียน โดยมีธุรกิจผู้ประกอบการใหม่ นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ดำเนินธุรกิจดังนี้



นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมรับประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการพร้อมจำหน่ายสินค้า
ของแผนธุรกิจที่นักเรียน นักศึกษาดำเนินการและได้รับการโปรโมท
จากบุคคลที่เข้าร่วมงานทำให้มียอดสั่งซื้อเข้ามาค่อนข้างเป็นที่น่าพึงพอใจ



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้และทักษะการประกอบธุรกิจผู้ประกอบการใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้มีรายได้ระหว่างเรียน



ศึกษาดูงาน แผนธุรกิจ“ผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า” แผนวิชาการบัญชี
เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการใหม่



ศึกษาดูงาน แผนธุรกิจ“ผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า” แผนวิชาการบัญชี
เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการใหม่



ศึกษาดูงาน แผนธุรกิจ “FM CNC Milling”



ศึกษาดูงานแผนธุรกิจแผนธุรกิจ “Hotel Snack Box ”



ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนสู่ตลาดบน “เซ็นทรัล กรุงเทพฯ”

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ



กระเป๋าสื่ออก จ.บึงกาฬ Bueng Kan's Reed Mat Bag

เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติของชุมชนบึงกาฬที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติอย่างขี้เหล็กซึ่งมีอยู่มากมายในบึงกาฬและใช้กันอย่างแพร่หลายในชุมชนบึงกาฬมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย โดยชุมชนบึงกาฬได้พัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและสวยงาม โดยชุมชนบึงกาฬได้พัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและสวยงาม โดยชุมชนบึงกาฬได้พัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและสวยงาม

The Community Enterprise of Pho Thong Mat Weaving Group, Bueng Kan Province has created a product with their local wisdom from reeds the plant that is plentiful in Bueng Kan. Every product is hand woven by people in the community. Good Goods has jointly developed their product design into a modern shape of bag with bright colors with a purpose of generating income for people in the community.



ผลิตภัณฑ์จากชุมชน บึงกาฬ

GORGOK BUENG KAN

ทอด้วยมือ สานด้วยใจ สานสายใยชุมชน
จุดทุนผลิตกันทั้งมือชาวบ้านโพธิ์ทอง จังหวัดบึงกาฬ
ร่วมส่งเสริมงานหัตถกรรมท้องถิ่น

